

**QUỲNH PHỤ**

# Đa dạng các hình thức sản xuất giúp nông dân làm giàu



Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng liên kết với nhiều HTX trồng và thu mua cây dược liệu cho nông dân.

Xác định đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn là hướng đột phá nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn, những năm qua, huyện Quỳnh Phụ đã huy động tổng hợp các nguồn lực, động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tập trung phát triển kinh tế, mang lại hiệu quả thiết thực.

Năm 2015, anh Đoàn Văn Sỹ ở thôn Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ đầu tư 15 lồng nuôi cá trên sông Luộc. Mỗi lồng nuôi đầu tư ban đầu trên 40 triệu đồng. Các loại cá anh nuôi gồm: diêu hồng, lăng, trắm, chép, rô phi... 2 năm đầu hòa vốn do đầu tư chi phí lồng nuôi, sau đó mỗi năm anh Sỹ thu nhập hàng trăm triệu đồng từ nuôi cá lồng trên sông Luộc. Tận dụng lợi thế mặt nước của sông Luộc, cách đây 5 năm, một số hộ dân xã Quỳnh Ngọc đầu tư nuôi cá lồng. Do mang lại hiệu quả kinh tế cao nên chỉ trong thời gian ngắn, nghề nuôi cá lồng ở đây phát triển mạnh và hiện có quy mô lớn nhất huyện Quỳnh Phụ. Toàn xã hiện có 34 hộ nuôi cá với 312 lồng. Trung bình từ 6 đến 8 tháng nuôi sẽ cho thu hoạch cá, mỗi lồng trung bình đạt 4 tấn cá, trừ các khoản chi phí lãi khoảng 40 triệu đồng. Nghề nuôi cá lồng ở Quỳnh Ngọc hiện tạo việc làm cho trên 300 lao động với mức thu nhập khoảng 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Nhờ nuôi cá lồng, nhiều gia đình có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Không chỉ ở Quỳnh Ngọc, nhiều xã của huyện Quỳnh Phụ nông dân đã tận dụng lợi thế về đất đai, đầu tư giống, vốn phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản hình thành các gia trại, trang trại cho hiệu quả kinh tế cao. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành nghị quyết về phát triển chăn nuôi trang trại theo hướng công nghiệp, hiện đại giai đoạn 2014 - 2020. Đến nay, toàn huyện có 251 trang trại, chiếm trên 35% số trang trại toàn tỉnh, trong đó 243 trang trại chăn nuôi, 7 trang trại nuôi trồng thủy sản, 1 trang trại trồng trọt. Trung bình vốn sản xuất, kinh doanh của mỗi trang trại khoảng 800 triệu đồng, doanh thu bình quân đạt 1,5 tỷ đồng/trang trại/năm. Các trang trại tạo việc làm thường xuyên cho 753 lao động với thu nhập bình quân từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Điểm nổi bật trong phát triển nông nghiệp, nông thôn của huyện Quỳnh Phụ 10 năm qua là việc phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, nhất là các hình thức tổ chức sản xuất mới. Đối với kinh tế hộ, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã tạo điều kiện, động viên khuyến khích các hộ nông dân dồn điền đổi thửa, tích tụ đất, đầu tư vốn, ứng dụng khoa học

công nghệ để mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; chuyển các hộ thuần nông sang sản xuất phi nông nghiệp. Đến nay, quy mô sản xuất đất nông nghiệp của nông hộ bình quân 2.500m<sup>2</sup>/hộ, tăng 47% so với năm 2008; có trên 3.500 hộ chuyển từ nông nghiệp sang tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Cùng với đó, Quỳnh Phụ đã tiến hành tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 đối với 46 HTX, giải thể 1 HTX, sáp nhập 2 HTX. Sau khi tổ chức lại hoạt động, các HTX đã đầu tư cơ sở vật chất với số vốn tăng 3,5 lần so với trước đây, mở rộng nội dung, phạm vi hoạt động, hiệu quả kinh doanh nâng lên rõ rệt. Nhiều HTX đã thích ứng với kinh tế thị trường, tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Trên địa bàn huyện đã hình thành một số mô hình hợp tác, liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Điển hình là hợp tác, liên kết giữa Công ty Cổ phần Chế biến nông sản thương mại dịch vụ Thanh Nhân với 20 HTX và các hộ nông dân, với hình thức công ty cung ứng giống, vật tư, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, phòng, chống dịch bệnh. HTX và nông dân tổ chức sản xuất; công ty thu mua sản phẩm của nông dân, thực hiện chế biến, xuất khẩu. Với mô hình liên kết, hợp

tác này đã được duy trì ổn định nhiều năm nay, doanh nghiệp và người dân, HTX cùng chia sẻ lợi ích và rủi ro, nhìn chung lợi nhuận của doanh nghiệp và người dân đều tăng 30% so với trước đây, mở ra triển vọng và động lực mạnh mẽ cho phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng ở xã Quỳnh Hoa cũng thuê 25ha đất của xã trồng cây dược liệu và sản xuất các loại trà dược liệu. Anh Lê Ngọc Huệ, Giám đốc Công ty cho biết: Hiện tại, doanh nghiệp còn liên kết với HTX ở trong và ngoài huyện trồng cây dược liệu, thu mua nguyên liệu tạo chuỗi liên kết ổn định, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm nông dân.

Ở Quỳnh Phụ hiện nay, mô hình liên kết giữa nông dân với nông dân trong chăn nuôi và trồng trọt ngày càng mở rộng. Toàn huyện đã hình thành 7 tổ hợp tác chăn nuôi với nội dung hợp tác: góp vốn để cùng mua một loại giống, thức ăn, áp dụng chung một quy trình sản xuất và cùng nhau tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Toàn huyện đã hình thành 14 cánh đồng lớn với diện tích là 522,34ha. Trên các cánh đồng lớn, các hộ nông dân đều cấy cùng một loại giống, đồng trà, đồng quy trình sản xuất và phòng, trừ sâu bệnh, hình thành các vùng chuyên canh, có khối lượng hàng hóa lớn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Với việc phát triển các hình thức tổ chức sản xuất như trên đã tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, thu nhập trung bình của người dân nông thôn trên địa bàn huyện đạt 37 triệu đồng/năm tăng hơn 2,5 lần so với năm 2008, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở nông thôn ngày càng được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Toàn huyện có 28/36 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã đang tích cực hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu về đích trong năm 2018. Cơ sở vật chất khu vực nông thôn và của huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển. Quỳnh Phụ cơ bản đạt 6/9 tiêu chí theo quy định của huyện nông thôn mới. Theo kế hoạch, Quỳnh Phụ đang dồn lực phấn đấu đến năm 2020 đạt 9/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới.

**MANH CƯỜNG**

# Không chủ quan với bệnh dịch tả lợn châu Phi

Thực hiện Công điện số 1194/CD-TTg ngày 12/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam, thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Toàn tỉnh hiện có 13 doanh nghiệp chăn nuôi, 659 trang trại và 6.690 gia trại chăn nuôi lợn; tổng đàn gần 1 triệu con. Ngay sau khi Chính phủ có công văn chỉ đạo, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng và các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cho đàn lợn nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam, bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho thị trường tốt. Theo đó, người chăn nuôi được cung cấp một số kiến thức cơ bản về đặc điểm chung, đặc điểm vi rút dịch tả lợn châu Phi, quá trình gây bệnh và lây lan vi rút; triệu chứng, bệnh tích, cách chẩn đoán bệnh và biện pháp ngăn chặn ngay cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi vào đàn vật nuôi. Bà con cũng hiểu rõ mối nguy hiểm của bệnh này, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để phòng, chống bệnh.

Ông Đỗ Hữu Khiêm, Chủ tịch UBND xã Vũ Đoài (Vũ Thư) cho biết: Những năm gần đây, nghề chăn nuôi của địa phương phát triển mạnh, nhất là chăn nuôi lợn và gia cầm. Nhằm giúp bà con phát triển chăn nuôi bền vững, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể rất chú trọng tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và tiêm vắc-xin phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Trong vụ thu đông năm nay, địa phương đã tổ chức tiêm các loại vắc-xin theo quy định cho hơn 92% đàn lợn; sử dụng 59kg hóa chất bencocip để phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực tiêm an nguy cơ dịch bệnh với tổng diện tích 118.000m<sup>2</sup>.

Không riêng xã Vũ Đoài, các địa phương trong tỉnh cũng tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông và thực hiện tháng



Các hộ kinh doanh thịt lợn tại chợ thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng) thực hiện nghiêm quy định về kiểm dịch và xuất xứ nguồn gốc.

vệ sinh tiêu độc, khử trùng tại các khu vực chăn nuôi, chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn. Đồng thời, các xã, thị trấn hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở tăng cường theo dõi đàn lợn; áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi để phòng ngừa dịch bệnh. Công tác giám sát dịch bệnh, trong đó có bệnh dịch tả lợn châu Phi được đặc biệt chú trọng. Ngoài các hộ chăn nuôi, lực lượng cán bộ thú y cơ sở thường xuyên nắm bắt tình hình đàn lợn; trường hợp đàn lợn nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, lợn chết không rõ nguyên nhân thì tiến hành lấy mẫu để chẩn đoán, xét nghiệm bệnh và phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức giám sát, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Một trong những giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh đó là công tác kiểm tra, kiểm soát tại các chợ đầu mối, các trung tâm, cơ sở giết mổ gia súc và chống hàng vi buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc vào địa bàn tỉnh được siết chặt. Ông Nguyễn Văn Nghi, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thái Bình, Phó Trưởng ban

thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh cho biết: Từ đầu tháng 10, đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh đã triển khai kế hoạch kiểm tra các địa phương, trong đó chú trọng kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển, kinh doanh lợn, thịt lợn và sản phẩm từ lợn. Lực lượng quản lý thị trường cùng với đoàn công tác về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi của tỉnh đã kiểm tra 7 huyện và thành phố, các đầu mối giao thông, điểm thu gom tiêu thụ lợn trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác của tỉnh đã kịp thời chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chính phủ và của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh.



Ảnh minh họa

Đã phát hiện và xử lý 2 trường hợp vi phạm các quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, phạt tiền 12 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước.

Theo ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Mặc dù các cơ quan chức năng của tỉnh đã vào cuộc tích cực, song thực tế hiện nay, một số địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi còn chậm, chưa đồng bộ, chủ quan. Bên cạnh đó, tỷ lệ gia súc được tiêm vắc-xin phòng bệnh vụ thu đông ở một số xã chưa cao dẫn tới tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh và xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi.

**KHẮC DUẤN**

## AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

# TIỀN HẢI Tập trung xử lý xe ô tô chở hàng vượt quá tải trọng

Trước phản ánh của người dân về tình trạng xe ô tô chở hàng vượt quá tải trọng hoạt động trên địa bàn huyện Tiền Hải gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công trình đường bộ, thời gian tới, huyện Tiền Hải phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Tiền Hải có một số bến bãi phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có bến Trà Lý thuộc địa phận xã Đông Quý (Tiền Hải). Đây là bến tổng hợp, trung chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng lớn nhất huyện. Bến được kết nối với các tuyến đường bộ trọng điểm trên địa bàn huyện như quốc lộ 37B, đường ĐT.464, ĐT.465 đi khu công nghiệp Tiền Hải

và các xã trong huyện. Các phương tiện tham gia giao thông trên những tuyến đường này rất đa dạng, lưu lượng lớn, đặc biệt là xe ô tô vận chuyển hàng hóa. Theo phản ánh của người dân, trên quốc lộ 37B đoạn từ đê Trà Lý thuộc địa phận xã Tây Lương (Tiền Hải) đến khu công nghiệp Tiền Hải thời gian qua luôn phải oằn mình gánh xe quá tải. Đa số phương tiện chở vật liệu xây dựng này đều được chủ phương tiện tự ý

cơi nới thành thùng không đúng thiết kế của nhà sản xuất, chở hàng quá tải trọng cho phép thiết kế của cầu đường, chở hàng không che phủ bạt để vật liệu xây dựng rơi vãi gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Cường, Quyền Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tiền Hải cho biết: Thời gian qua, Công an huyện tăng cường tuyên truyền các quy định

của pháp luật về vận tải hàng hóa và kiểm soát tải trọng phương tiện. Ngoài tuyên truyền, Công an huyện còn tổ chức ký cam kết với 12 công ty, doanh nghiệp vận tải, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng khu vực bến Trà Lý với 72 phương tiện về việc chấp hành các quy định trong vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, bất chấp nội dung đã ký cam kết không bốc xếp, vận chuyển hàng hóa quá tải trọng, không vi phạm

kích thước thành thùng xe, một số doanh nghiệp, chủ xe kinh doanh vận chuyển vật liệu xây dựng khu vực huyện Tiền Hải vẫn cho xe bốc xếp, chở hàng trên những chiếc xe tải cơi nới thành thùng. Trước thực trạng trên, ngay từ đầu năm 2018, Công an huyện đã siết chặt kiểm tra hoạt động vận tải đường bộ, tập trung giải quyết tình trạng xe ô tô chở hàng vượt quá tải trọng.

Từ đầu năm 2018 đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã xử lý 31 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép thiết kế của cầu đường, cơi nới thành thùng không đúng thiết kế của nhà sản xuất, không che phủ bạt để vật liệu xây dựng rơi vãi; phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước gần 50 triệu đồng.

Ông Trình Xuân Hào, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho biết: Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải, đến hết tháng 10/2018, Sở Giao thông Vận tải đã cấp 144 giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa cho các đơn vị vận tải hàng hóa trên địa bàn hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy, trong đó có 27 doanh nghiệp, hợp tác xã và 117 đơn vị là hộ kinh

doanh. Số lượng phương tiện được cấp phù hiệu xe tải khoảng 250 phương tiện. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với UBND huyện Tiền Hải tổ chức hội nghị quán triệt các quy định của pháp luật về vận tải hàng hóa và kiểm soát tải trọng phương tiện khu vực cầu Trà Lý, khu công nghiệp Tiền Hải. Ngoài công tác tuyên truyền, vận động, ký cam kết, trong thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải sẽ bố trí trạm kiểm tra tải trọng lưu động tại khu vực cầu Trà Lý để kiểm soát tải trọng phương tiện 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần. Lực lượng thanh tra giao thông sẽ chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và Công an huyện Tiền Hải bố trí lực lượng để xử lý nghiêm các trường hợp né trạm kiểm tra tải trọng. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, thu hồi phù hiệu, giấy phép kinh doanh của các đơn vị, phương tiện theo quy định của pháp luật...

**PHẠM HƯNG**



Tuyến nhánh quốc lộ 37B, đoạn qua địa phận xã Tây Lương (Tiền Hải) có mật độ phương tiện tham gia giao thông rất đông.